

ฮอนด้าเปิดตัวหนังสือ Romance Unblocked

Project โรแมนติกนอกกรอบรับวาเลนไทน์ พร้อม

ดึงต่อ-เก๋า ฮอร์โมน รณรงค์วัยรุ่นแสดงความรักต่อกันอย่างสร้างสรรค์



ฮอนด้าซุมเมอร์เอ็กซ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์รถจักรยานยนต์แนวใหม่ภายใต้คอนเซปต์ “คิดให้ Fun มั่นสนอกกรอบ” อีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการออเนอแอร์ “ผู้หญิงเฝ๊ย...ใครอย่าแตะ” หนังสือภาคต่อจากซีรีส์ยอดฮิต “ฮอร์โมน...วัยรุ่นวุ่น” มาแล้ว ล่าสุดเตรียมส่งมอบความหวานครั้งใหญ่รับวันแห่งความรักให้กับวัยรุ่นด้วยหนังสือชุดใหม่ “Romance Unblocked Project โรแมนติกนอกกรอบ” เพื่อจุดประกายมุมมองใหม่ๆ และสร้างความประทับใจให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซุมเมอร์เอ็กซ์เป็นสื่อกลาง ในขณะที่ต่อ-ชนภพ ลีรัตนขจร และเก๋า-สุภัสสรา ธนชาติ สองพีเรซนเตอร์สุดฮอตร่วมแชร์ประสบการณ์ความรักกับแฟนคลับ และร่วมจุดประกายให้วัยรุ่นรู้จักแสดงความรักต่อกันอย่างสร้างสรรค์ แสดงความห่วงใยให้กันทุกครั้งที่ขับซิ่งรถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกกันน็อค ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้ผู้สนใจรับชมภาพยนตร์สั้นชุดนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.zoomer-x.com และ www.youtube.com/hondamotorcycleTHA ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป



นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่การวางตลาดครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี 2012 ฮอนด้าซุมเมอร์เอ็กซ์ได้สร้างกระแสความนิยมในหมู่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องในฐานะรถจักรยานยนต์แบบเอ.ที.แนวใหม่ที่มีดีไซน์แตกต่างตามคอนเซปต์ “คิดให้ Fun มั่นสนอกกรอบ” ฉีกกรอบเดิมๆ ด้วยโครงสร้างทะลุโปร่ง เบาะนั่งเปิดได้จากด้านข้าง ทั้งยังมีสมรรถนะที่ดี ประหยัดน้ำมัน จึงตอบสนองการใช้งานของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี และยังสามารถเจาะตลาดฐานลูกค้าใหม่ๆ อย่างเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์ก็หันมาขับซิ่งฮอนด้าซุมเมอร์เอ็กซ์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งความนิยมดังกล่าวสอดคล้องกับที่ทาง เอ.พี.ฮอนด้า ได้ทำการตลาดโดยให้นำหนักไปที่ความเป็นไลฟ์สไตล์เก๋เจ็ทที่ถือเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ ผ่านการสนับสนุนที่ซีรีส์ชื่อดังอย่าง “ฮอร์โมน...วัยรุ่นวุ่น” ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เราจึงต่อยอดความร้อนแรงด้วยการดึงต่อและเก๋า สองดาราวัยรุ่นสุดฮอตจากซีรีส์ดังกล่าวมาเป็นพีเรซนเตอร์พร้อมสร้างหนังสือในรูปแบบภาคต่อที่มีชื่อว่า “ผู้หญิงเฝ๊ย...ใครอย่าแตะ” ลงเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดเป็นกระแสในหมู่วัยรุ่นและสามารถจุด

ประกายแนวคิดใหม่ที่ว่าการขี่รถมอเตอร์ไซด์กับคนรักก็สามารถเป็นกิจกรรมที่โรแมนติกที่สุดได้ และได้กลายเป็นที่มาของโปรเจกต์ล่าสุดนี้กับการสร้างหนังสือที่มีชื่อว่า Romance Unblocked Project โรแมนติกนอกกรอบ”

ทางด้านนางจุฑามาศ อินปริงกานันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “หนังสือเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความคิดที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ๆ กับการขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในเทศกาลพิเศษซึ่งเราคิดว่าจะดีกว่าไหม หากได้ลองทำอะไรนอกกรอบดูบ้างโดยมีโจทย์ที่ว่าจะมีที่ไหนบนโลกใบนี้อีกที่คุณกับคนรักจะได้ใกล้ชิดกันมากที่สุด ซึ่งเราก็มีมุมมองนอกกรอบมุมหนึ่งว่า ช่วงเวลาที่คู่รักสองคนนั่งบนรถมอเตอร์ไซด์ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาและสถานที่ที่คู่รักจะได้ใกล้ชิดกันที่สุด จึงเกิดเป็นทริปโรแมนติกนอกกรอบเซอร์ไพรส์คนรัก และเกิดเป็นหนังสือโรแมนติกขึ้นมา ส่วนจะประทับใจแค่ไหนและจะสามารถจุดประกายให้คู่รักได้อย่างไร ต้องลองไปค้นหาจากทริปโรแมนติกนอกกรอบกับฮอนด้าซูมเมอร์เอ็กซ์ที่เว็บไซต์ www.zoomer-x.com และทางยูทูป www.youtube.com/hondamotorcycleTHA”

สำหรับ Romance Unblocked Project โรแมนติกนอกกรอบ เป็นภาพยนตร์สั้นแบบเรียลลิตี้ความยาว 4 นาที ถ่ายทอดไอเดียสร้างความประทับใจให้กับคนรักของตัวเองในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกันผ่านคู่รักวัยรุ่นและวัยทำงาน 3 คู่ ประกอบไปด้วย คู่นักศึกษา, คู่ครูเอทีฟ, และคู่ช่างภาพ โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูมเมอร์เอ็กซ์เป็นสื่อกลางของความโรแมนติกในช่วงเวลาต่างๆ โดยทางเอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุดดังกล่าว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

นอกจากการเปิดตัวภาพยนตร์แล้ว สองพีเรซเซอร์สุดฮอตของฮอนด้าซูมเมอร์เอ็กซ์อย่าง ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และแก้ว-สุภัทสรุา ธนชาติ ยังได้ร่วมเล่าถึงประสบการณ์ความรักของตัวเองที่เคยได้พบในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ให้กับแฟนคลับได้ฟัง พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้วัยรุ่นไทยรู้จักแสดงออกถึงความรักอย่างสร้างสรรค์ และใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยการสวมหมวกกันน็อคอีกด้วย โดย ต่อ-ธนภพ กล่าวว่า “ในเดือนแห่งความรักนี้อยากให้คู่รักทุกคู่ให้เกียรติกันและกัน แสดงความรักอย่างมีสติ สนุกกับการพาคนรักขี่มอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ แต่ต้องไม่ลืมขี่ปลอดภัย ด้วยการใส่หมวกกันน็อคนะครับ”

ในขณะเดียวกัน แก้ว-สุภัทสรุา ได้กล่าวเสริมว่า “อยากให้ผู้หญิงรู้จักรักคุณค่าในตัวเอง หนักแน่นต่อสิ่งยั่วๆ และเลือกที่จะรักอย่างมีเหตุผล และสนุกกับการค้นหาทริปโรแมนติกนอกกรอบกับฮอนด้าซูมเมอร์เอ็กซ์กันค่ะ”